

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Số: /KH-HĐGDQP&AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH
Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; Kế hoạch số 161/KH-HĐ ngày 06/02/2023 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3 về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023;

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

2. Yêu cầu

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực;

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, Ban Thường trực, Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ chung

a) Cơ quan Thường trực phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tham mưu, đề xuất giúp Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

b) Kịp thời củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần quy định; bổ sung quy chế, duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp.

c) Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp rà soát, nắm số lượng, phân loại đối tượng cần được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh trong cả nhiệm kỳ; phân chia chỉ tiêu hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP; đẩy mạnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và đối tượng đặc thù của từng địa phương, quan tâm đối tượng người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; thực hiện việc cập nhật theo Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQP&ANTW ngày 24/3/2017 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương hướng dẫn chương trình, nội dung cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

d) Thực hiện nghiêm túc liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BLĐT BXH và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh; các trường có Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, các trường được tự chủ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn khắc phục những tồn tại, hạn chế;

mua sắm bổ sung vật chất, trang thiết bị dạy học, mô hình học cụ, trang phục cho giáo viên, giảng viên, củng cố thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dùng phục vụ cho môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định.

đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, tập trung địa bàn ven biển, hải đảo để nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

e) Công tác kiểm tra

- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố, quận Kiến An, Đồ Sơn, huyện Kiến Thụy phục vụ Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023. Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh các Trường THPT trên địa bàn các quận, huyện: Lê Chân, Vĩnh Bảo, An Dương.

- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện tổ chức kiểm tra 25-30 % đơn vị cấp dưới thuộc quyền.

2. Nhiệm vụ cụ thể

TT	NỘI DUNG	CƠ QUAN CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN			
				QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	QUÝ IV
I	TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH						
	Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Các cơ quan, đơn vị, địa phương.	T1			T12

TT	NỘI DUNG	CƠ QUAN CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN			
				QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	QUÝ IV
II	LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH						
1	Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp.	T1			T12
2	Xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	<u>T2</u>			
3	Chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện, xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện, xã, phường, thị trấn.	<u>T2</u>			
4	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2024.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.			<u>T7</u>	

TT	NỘI DUNG	CƠ QUAN CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN			
				QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	QUÝ IV
5	Chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện, xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cấp huyện, đối tượng 4 cấp xã và đối tượng mở rộng năm 2024.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện, xã, phường, thị trấn.			T7	
III	TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO TOÀN DÂN						
1	Tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết hợp lồng ghép trong quán triệt, triển khai nhiệm vụ chính trị; dịp lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, thành phố và địa phương.	Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp.	T1			T12
2	Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân ở khu hải đảo, vùng sâu, vùng xa.	Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.	T1			T12
3	Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.	Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, các địa phương.	T1			T12

TT	NỘI DUNG	CƠ QUAN CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN			
				QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	QUÝ IV
IV	BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH						
1	Cử cán bộ đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Học viện Quốc phòng theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.	Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	T3			T12
2	Cử cán bộ đối tượng 2 theo Thông tư số 172 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo Quyết định triệu tập của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, dự kiến quân số 72 đồng chí.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan.	T4			T12
3	Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3, thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp Trung ương có trụ sở trên địa bàn và doanh nghiệp thành phố, các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông trên địa bàn, dự kiến quân số 865 đồng chí.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố phối hợp Sở Nội vụ, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.	T4			T11

TT	NỘI DUNG	CƠ QUAN CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN			
				QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	QUÝ IV
4	Chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện, xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn, dự kiến quân số 22.721 đồng chí.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố; quận, huyện.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan.	T3			T12
5	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; cán bộ công đoàn, người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp, chủ trọng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dự kiến quân số 310 đồng chí.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện, xã, phường, thị trấn.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện, xã, phường, thị trấn.	T3			T12
6	Cơ quan Thường trực tổ chức bồi dưỡng và chỉ đạo cơ quan, đơn vị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng; dự kiến đối tượng 3 quân số 97 đồng chí; đối tượng 4 quân số 190 đồng chí.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.				T10- T12

TT	NỘI DUNG	CƠ QUAN CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN			
				QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	QUÝ IV
7	Chỉ đạo Công an thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sỹ quan cấp tá, cấp úy, cán bộ, đảng viên công an nhân dân theo Thông tư số 43/2020/TT-BCA ngày 11/5/2020 của Bộ Công an.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị công an trên địa bàn thành phố.	T3			T12
V	GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG NHÀ TRƯỜNG						
1	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn các Trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH; Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh.	Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố, các sở, ban, ngành thành phố, các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn và các nhà Trường liên quan.	T1			T12

TT	NỘI DUNG	CƠ QUAN CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN			
				QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	QUÝ IV
2	Chi đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn các Trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện, các nhà trường có liên quan.	T1			T12
3	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố tham mưu giúp Thành ủy chỉ đạo Trường chính trị Tô Hiệu; quận ủy, huyện ủy chỉ đạo Trung tâm chính trị quận, huyện thực hiện đúng, đủ thời gian, nội dung, chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh theo Thông tư của Bộ Quốc phòng ban hành chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng học tập, bồi dưỡng tại Trường và Trung tâm.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố, quận ủy, huyện ủy, Trường chính trị Tô Hiệu, Trung tâm chính trị quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan.	T1			T12

TT	NỘI DUNG	CƠ QUAN CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN			
				QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	QUÝ IV
VI	KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH						
1	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố; Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các quận, huyện: Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy phục vụ Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3 kiểm tra.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố, các địa phương liên quan.			T7 - T9	
2	Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố kiểm tra các Trường trung học phổ thông trên địa bàn các quận, huyện: Lê Chân, Vĩnh Bảo, An Dương.	Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các quận, huyện: Lê Chân, Vĩnh Bảo, An Dương, các nhà trường có liên quan.				T10- T12
3	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện tổ chức kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh từ 25-30% Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, nhà trường trên địa bàn. Sẵn sàng phục vụ Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3 kiểm tra.	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố; quận, huyện.	Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, nhà trường trên địa bàn.	T3			T12

TT	NỘI DUNG	CƠ QUAN CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN			
				QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	QUÝ IV
VII	TẬP HUẤN, HỘI THI, HỘI THAO						
	Cử giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tham gia tập huấn, bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức. Chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn hội thao, đánh giá kết quả nội dung môn học giáo dục quốc phòng và an ninh	Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.	Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường, cơ quan, đơn vị liên quan.		T4		T12

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP. Thông tư của Bộ, ngành Trung ương, các văn bản của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Quân khu 3 về giáo dục quốc phòng và an ninh. Chủ động triển khai toàn diện, sâu rộng; tổ chức thực hiện nền nếp công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trọng tâm là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức các cấp đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; phát huy vai trò tham mưu của Cơ quan Thường trực Hội đồng; vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng; phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng từng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định.

4. Chỉ đạo các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông; các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh triển khai thực hiện nghiêm túc môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng nội dung, chương trình, giáo trình ban hành; kiểm tra đánh giá kết quả học tập, cấp chứng chỉ theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

5. Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, công an xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

6. Tăng cường công tác kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, kịp thời nhân rộng những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Sơ kết, tổng kết, khen thưởng, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo và tổ chức, triển khai thực hiện.

7. Căn cứ Kế hoạch này, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố (*Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: Số 2 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng*) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố, Quân khu 3, Trung ương theo quy định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng GDQPAN TW, QK3;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, PCT UBNDTP Lê Khắc Nam;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND quận, huyện;
- Ban CHQS quận, huyện;
- CPVP UBND TP;
- Phòng: NCKTGS;
- CV: NCKTGS3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Lê Khắc Nam**